



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เทศกาลปีใหม่ 2563

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า

-เสนอข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562-2 ม.ค. 2563 ภายใต้หลัก 3 ร. ของนายภาฯ ได้แก่ รักตัวเอง รักครอบครัว และรักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ดำเนินการตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ต้มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวไทย, thaigov

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายภาฯ และรมว.สร. กล่าวว่า ของขวัญที่สธ.จะมอบให้กับประชาชน คือความปลอดภัยในการเดินทางเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยกำชับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของ สธ.ให้เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง ทั้งการสำรองเลือด จัดเวรบุคลากร ทั้งนี้ทุกการเดินทางขอให้มีความปลอดภัย อย่าเสเพลของมีนเมาขณะขับขี่ และสำนึกถึงความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค แนะนำผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและคนขับเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลซึ่งมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าวันปกติ โดยช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ 2562 มีผู้บาดเจ็บ 28,297 ราย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติร้อยละ 57.40

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัษฎริยะ พงษ์มา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบปัญหานักท่องเที่ยวโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน แต่ไม่สามารถอธิบายสถานที่เกิดเหตุได้เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของรพ.ทุกแห่งได้ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่ห้องฉุกเฉิน รพ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการเตรียมความพร้อม 100% ยืนยันและให้ความมั่นใจกับประชาชนทั้งใน จ.สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง และฝากถึงประชาชนเตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางไกล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ติดตามความพร้อมของรพ.พิจิตร โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุด่วน เหตุร้าย รวมถึงอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เตรียมเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาลที่ห้องฉุกเฉินแบบเต็มทีม รวมถึงวางระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องฉุกเฉิน ทำประตู 3 ชั้น ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบทิศทาง และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและสายตรวจให้เพิ่มความถี่การตรวจตรา

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อกระเช้าของขวัญประเภทขนมหวาน คุกกี้ ขนมกรุบกรอบหรืออาหารกระป๋อง หากกระป๋องไม่ได้มาตรฐาน บุป เป็นสนิม หรือมีรอยแตก รั่ว หมดอายุ จะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ แนะนำมอบของขวัญปีใหม่ด้วยกระเช้าผักผลไม้ปลอดสารพิษ 5 สี ได้แก่ แอปเปิ้ล กล้วย ฝรั่ง ส้ม น้ำเงิน-ม่วง ขาว-น้ำตาล และสีแดง ซึ่งถือเป็นการมอบสุขภาพที่ดีให้แก่กัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายภาฯ และรมว.สร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยคาราวานรถโมบายออกปฏิบัติกรอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี โดยยกทม.ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและตลาด 10 แห่ง ส่วนต่างจังหวัด ดำเนินการร่วมกับสสจ. 36 จังหวัด สุ่มเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ลูกชิ้น หมูยอ เครื่องดื่ม เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสม่ำเสมอ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือการปนเปื้อนสารอันตรายต่างๆ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา กัญชง กระเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์กระปุก, Mthai, Workpointnews, สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์, thaigov</p> <p>-เสนอข่าว ที่กระทรวงยุติธรรม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติด และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติด กับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และกล่าวว่า การลงนามร่วมครั้งนี้มุ่งเน้นประโยชน์เรื่องการแพทย์เท่านั้น ซึ่งกระท่อมมีโอภาสปลดล็อกได้ง่ายกว่าเพราะไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพืชเสพติดให้โทษ ซึ่งคณะกรรมการภายใต้บันทึกข้อตกลงของทั้ง 2 ฉบับจะต้องศึกษาวิจัยและสรุปรายงานเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมและกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป</p> <p>นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระท่อมเป็นพืชเสพติดที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ควบคุมเหมือนไทย และหากยกเลิกได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากนำมาศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้ เพราะมีสารแอลคาลอยด์ Mitragynine ระวังอาการปวดได้ จึงต้องเร่งวิจัยเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะการจดสิทธิบัตร ซึ่งม.ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับพืชกระท่อมไปแล้ว 3 ฉบับ การทำเอ็มโอยูครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้การยกเลิกพืชกระท่อมในครม.ไม่สะดุด ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีสธ.และยธ.มอบให้กับประชาชน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการอย. กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการหาแนวทางในการปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากยาเสพติด ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลรอบด้าน เพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ หรือคกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ แม้ผลิตภัณฑ์ผสมกัญชาจะไม่ติดสถานะเรื่องยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตผลิตหรือขออนุญาตนำเข้าเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, nationtv, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สธ. โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัวว่า เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่สธ. 6 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยสารสกัดจากกัญชา จงควิ่ล่งหน้าทีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมทั้งแอปฯ DrGanja รั้บได้วันละ 300 คน</p>	
<p>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, พิมพ์ไทยออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย NBT</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า จากนี้ สธ.จะยังให้ข้อมูลผลกระทบจากสารไกลโฟเซต พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไป เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเลิกใช้หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือพืชผลทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีเหล่านี้ พร้อมทิ้งให้ อย.เร่งทำหลากหลายทางเลือกให้ประชาชนทราบว่าผลผลิตทางการเกษตรใดปลอดภัย เพื่อให้ความมั่นใจผู้บริโภคในเลือกซื้อสินค้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะประธานกมธ.วิสามัญ จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งเกตของกมธ. ถือว่าผิดปกติกของการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงไม่รับฟังข้อทักท้วงของผู้ตรวจการแผ่นดิน แพทยสภา และสภาเภสัชกรรม ได้ร่วมกับเพื่อนส.ส.ยื่นญัตติด่วนต่อประธานสภาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ขอให้ตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยนและการขับเคลื่อนสู่เกษตรอินทรีย์ คาดว่าจะได้รับการพิจารณาในต้นปี 2563</p>	
<p>ปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการสุดสัปดาห์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอบทความว่า บมจ.ซิกัน่า ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย ได้ศึกษาพบว่า ประชากรโลก 87% มีความเครียดมาจากการทำงาน และประชากรในภูมิภาคเอเชียกว่า 12% ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดได้ ส่วนประเทศไทยมีความเครียดสูงเป็นอันดับ 5 จาก 23 ประเทศที่ทำการสำรวจ และ 91% ยอมรับว่าตนเองมีความเครียด โดยมีเพียง 13 % ที่เข้าพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ทั้งนี้ คนไทยวัยทำงาน 81% มีความเครียดเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว และในกลุ่มคนที่มีความเครียดมีโอกาสป่วยเป็นโรคหัวใจสูงถึง 20% กลุ่มพนักงานออฟฟิศต้องมาทำงานแม้จะเจ็บป่วย และคนไทยช่วงอายุ 35-49 ปี กำลังเผชิญกับความสุมเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพในวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะการรับมือปัญหาสุขภาพจิต โดยเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองตัวเองจากความเครียด รวมทั้งสร้างระบบให้นักจิตวิทยาให้สามารถเข้าถึงผู้ที่มีโอกาสป่วยจากโรคเครียดได้ง่ายขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, thaigov -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย รมว.การท่องเที่ยวฯ ประชุมคกก.อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเห็นชอบการพัฒนาความเป็นเลิศบริการรักษาพยาบาล 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความงาม การแปลงเพศ ข้อเข้า หัวใจ ผู้มีบุตรยาก และทันตกรรม</p>	
<p>แนวทางลดความแออัดในรพ. สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารพ.จตุรทิศ เพื่อจัดระบบการให้บริการลดความแออัดใน จ.นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ตั้งแต่พ.ย. 2562 โดยนำร่องจาก จ.นครปฐม 1 ม.ค. 2563 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้หาแนวทางลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการในรพ. โดยพบว่าภาระงานที่รพ.สต. สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน ก่อนนัดพบแพทย์ จะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในรพ.ได้มากกว่า 2-5 ชม. กรมฯ จึงจัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างนอกรพ. และแบบประเมินมาตรฐานหน่วยเจาะเลือดนอกรพ. รวมทั้งจัดอบรมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน จ.นครปฐม เพื่อดำเนินการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการตามนโยบายของสธ.ต่อไป</p>	
<p>ยกระดับสินค้าสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : สยามธุรกิจ -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ตรวจสอบสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหาและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างออย. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยออย.จะปรับปรุงการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุมัติ อนุญาตให้รวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศ และนโยบาย Made In Thailand ที่จะมุ่งให้เกิดการสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ</p>	
<p>พลาสติกไมโครบีดส์ สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้ลงนามในประกาศสธ. เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้เครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์ เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป</p>	
<p>วัณโรค สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.รเมศ ว่องวิโรจน์ รอง นพ.สสจ.ตาก เผยว่า การค้นหาและคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกจะทำให้ผู้สงสัยวัณโรคและกลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในระยะเริ่มแรก เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตจากการป่วยวัณโรค ได้ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง หากพบอาการผิดปกติสงสัยวัณโรคให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว ในปี 2563 ไตรมาสแรก โดยคัดกรองใน 4 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วย DM Un Control และผู้สูงอายุติดเตียง</p>	